

Số: /KH-UBND

Hà Vinh, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị Ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Công văn hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Huyện Hà Trung về Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã Hà Vinh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, những sáng kiến của Nhân dân về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo Quốc phòng, An ninh; xây dựng chính quyền; cơ chế chính sách của các cấp và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy chính quyền với Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh chưa được sự đồng thuận của Nhân dân.

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành của Chính quyền địa phương. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ nhân dân của Chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thông qua đối thoại người đứng đầu Chính quyền nắm bắt những vấn đề chưa phù hợp, còn thiếu hoặc những vấn đề mới phát sinh có cơ sở thực tiễn chỉ đạo, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã; thông tin kịp thời các định hướng phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh của xã đến nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân.

Hội nghị được tổ chức với phương châm dân chủ, công khai, an toàn, thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, theo đúng Quy chế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả,

tránh phô trương, hình thức; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân được bình đẳng, công khai tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị đề xuất trực tiếp đối với người đứng đầu chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tổ chức

Văn phòng UBND xã chuẩn bị nội dung, chương trình, trang trí khánh tiết phục vụ buổi đối thoại.

2. Chủ trì hội nghị đối thoại với Nhân dân

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Đại biểu mời dự

BCH Đảng ủy- Thường trực HĐND – UBND -Trưởng, phó các đoàn thể, Cán bộ, công chức thuộc UBND xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các ngành

Thành phần tham dự: Đại diện đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận, đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã.

4. Nội dung đối thoại

Chủ tịch UBND xã thông báo cho nhân dân khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm.

Nhân dân tham gia hội nghị phát biểu ý kiến về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự... ở địa phương, việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư KN, TC của công dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Nghe ý kiến phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những vấn đề nhân dân kiến nghị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trực tiếp trả lời và chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu giải quyết vướng mắc, kiến nghị của nhân dân trong quá trình đối thoại, những vấn đề chưa thể trả lời được thì hứa giải quyết sau khi kết thúc đối thoại theo thời gian quy định chậm nhất không quá 30 ngày, nếu có nội dung phức tạp thì không quá 45 ngày kể từ ngày đối thoại (*Theo Khoản 3, Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định 1737-QĐ/TU ngày 11/11/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa*)

5. Hình thức, thời gian, địa điểm thực hiện đối thoại

Hình thức tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian: xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường xã Hà Vinh.

6. Chương trình đối thoại

Văn phòng UBND xã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, nội dung chương trình của buổi tiếp xúc, đối thoại;

UBND xã cử thư ký tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu.

Chủ trì hội nghị thông báo nội dung, phương pháp tiếp xúc đối thoại.

Các đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung đã đăng ký và theo sự điều hành của chủ tọa.

Chủ tọa hội nghị có thể trả lời trực tiếp hoặc yêu cầu công chức chuyên môn trả lời về những ý kiến, kiến nghị của đại biểu nêu ra thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chủ tọa kết luận những nội dung đã đối thoại, những nội dung đã được giải quyết. Đối với những nội dung nêu ra chưa được giải quyết thì chỉ đạo công chức chuyên môn có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã, Chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của đại biểu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực UBND xã

Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch kinh phí chi cho tổ chức hội nghị và tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân.

Thông báo về nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội nghị và nội dung của kế hoạch để nhân dân trên địa bàn được biết.

Mời đại biểu của địa phương và đại biểu đại diện nhân dân trên địa bàn tham dự hội nghị.

Chỉ đạo công chức chuyên môn nắm tình hình tại cơ sở những kiến nghị, đề nghị của nhân dân tham mưu cho UBND xã giải quyết những vấn đề vướng mắc.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề mà nhân dân quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng hợp các ý kiến gửi về Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện sau khi tổ chức xong hội nghị đối thoại.

3. Công chức Văn phòng- Thống kê

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành có liên quan tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, phản ánh, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau khi tiếp xúc, đối thoại; đôn đốc công chức chuyên môn tham mưu cho UBND xã giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cử tri, Tổng hợp các ý kiến gửi về Đảng ủy, UBND xã, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã trước ngày 25/12/2025.

4. Công chức địa chính, xây dựng- tài nguyên, môi trường

Rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã những nội dung khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vụ việc phức tạp. Báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND xã.

5. Công chức tư pháp- hộ tịch

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho UBND xã giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND xã.

6. Công chức VHXXH, Đài Truyền thanh

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của hội nghị; thông báo trên hệ thống phát thanh nội dung của kế hoạch để nhân dân được biết, viết tin bài về chương trình hội nghị.

7. Công an xã

Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh cho hội nghị, an toàn cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa

bàn xã. Yêu cầu các ban ngành liên quan, công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.Đảng ủy (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Mai Hồng Cường

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI

TT	Nội dung	Người thực hiện	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	VP. UBND xã	
2	Khai mạc hội nghị	Đ/c Bí thư Đảng ủy	
3	Thông báo khái quát về tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có liên quan đến nội dung cuộc đối thoại; những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân đang quan tâm	Đại diện lãnh đạo UBND xã	
4	Ý kiến tham luận tại hội nghị	Các đại biểu tại hội nghị	
5	Giải trình trả lời các ý kiến tại hội nghị	Chủ trì hội nghị	
6	Kết luận và bế mạc hội nghị	Đ/c Bí thư Đảng ủy	